

Lớp cao học ngành Quản lý kinh tế M4.QLKT2 tham quan, nghiên cứu và khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (An Phát Bioplastics) Tập đoàn An Phát Holdings

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023, sáng ngày 15/10/2022, Trường Đại học Hải Dương đã cử Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên lớp cao học M4.QLKT2 đi tham quan, nghiên cứu và khảo sát thực tế học phần Quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (An Phát Bioplastics) thuộc Tập đoàn An Phát Holdings tại Cụm Công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.

Đoàn nghiên cứu thực tế, chỉ đạo chung có TS. Vũ Đức Lễ, Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng Nhà trường đồng thời cũng là Giảng viên giảng dạy học phần Quản lý và phát triển nguồn nhân lực; ThS. Phùng Việt Phương - Trưởng phòng Hành chính, ThS. Nguyễn Thị Thương - Chủ nhiệm lớp cùng toàn thể học viên của lớp M4.QLKT2.



*TS. Vũ Đức Lễ, Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng Nhà trường
phát biểu ý kiến tại buổi thăm quan, nghiên cứu và khảo sát thực tế*

Tiếp đón Đoàn có đại diện của Tập đoàn An Phát Holdings - ThS. Trần Thị Thoán, Phó Tổng Giám đốc thường trực, Cựu học viên ngành Quản lý kinh tế Khóa 2 lớp M2.QLKT2, đại diện Ban Truyền thông của Tập đoàn An Phát.

Theo “đặt hàng” của Trường Đại học Hải Dương, trong đợt thăm quan, nghiên cứu và khảo sát thực tế lần này đại diện Tập đoàn đã giới thiệu về Tập đoàn An Phát Holdings - tiền thân là Công ty TNHH Anh Hai Duy, một xưởng nhỏ tại tỉnh Hải Dương, chuyên sản xuất và kinh doanh bao bì mỏng và đưa cán bộ, giảng viên, học viên tham quan Nhà máy sản xuất sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn.

Trải qua hơn 16 năm hình thành và phát triển, đến nay An Phát Holdings đã trở thành một tập đoàn hàng đầu trong nước và toàn khu vực Đông Nam Á về sản xuất nhựa công nghệ cao. An Phát Holdings hiện sở hữu 11 công ty thành viên, 12 xưởng sản xuất, hoạt động độc lập và hỗ trợ nhau trong chuỗi quy trình khép kín, từ sản xuất đến phân phối các sản phẩm bao bì, nhựa nội thất, nhựa kỹ thuật, nguyên liệu nhựa, hóa dầu và xơ sợi nhân tạo.



Nguyên liệu nhựa phân hủy sinh học của An Phát Holdings

Dây chuyền sản xuất bao bì màng mỏng hiện đại theo công nghệ Nhật Bản trong môi trường chuyên môn hoá và chuyên nghiệp hóa cao. Tại đây các anh chị em học viên được chứng kiến quy trình sản xuất một số các sản phẩm của công ty như: túi tự hủy, túi siêu thị cao cấp dạng Die cut handle được in màu, túi siêu thị dạng cuộn có in màu, túi siêu thị dạng cuộn không in màu, túi đựng rác, hạt nhựa theo chuẩn quy trình đến từ Nhật Bản. Tất cả sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đều được xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản, Úc và Châu Âu với sản lượng trung bình trên 3.000 tấn/ tháng. Tự hào là doanh nghiệp có đủ năng lực, tài chính vững mạnh với ngành nhựa làm mũi nhọn kinh tế, các dự án phát triển sản phẩm của Công ty đều hướng tới mục tiêu thân thiện và bảo vệ môi trường. Hàng ngàn các sản phẩm của Tập đoàn An Phát Holdings đã có mặt tại nhiều thị

trường “khó tính” trên thế giới như: Châu Âu, Mỹ, Các tiểu vương quốc Ả rập, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Tiếp theo đó, Đoàn khảo sát nghe báo cáo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và mô hình phát triển triển nguồn nhân lực tại Tập đoàn An Phát gắn với nội dung của học phần Quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Về nhân sự, hàng năm Tập đoàn có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thông qua chương trình Quản trị viên tập sự tiềm năng; nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ, hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp, duy trì tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng đón nhận và vượt qua thử thách.



*ThS. Trần Thị Thoán - Phó Tổng Giám đốc thường trực
chia sẻ về công tác quản lý và mô hình phát triển triển nguồn nhân lực
tại Tập đoàn An Phát Holdings*

Về sự gắn kết giữa các cơ sở đào tạo và Tập đoàn: Tập đoàn An Phát luôn thực hiện theo phương châm: gắn chặt hơn nữa giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Đây được xem là một nhu cầu bức bách cho sự phát triển của các cơ sở đào tạo và Tập đoàn. Bên cạnh đó Tập đoàn cũng rất chú trọng đến việc đổi mới các hoạt động quản lý, luôn khuyến khích áp dụng những điều học được vào công việc, tạo môi trường thuận lợi để áp dụng những điều đã học vào công việc, nhanh chóng đào tạo cho các cấp quản lý những kỹ năng nhân lực: phỏng vấn, đánh giá việc thực hiện, kèm cặp và phát triển người dưới quyền....Đây là cơ hội để các anh chị em học viên học hỏi, trao đổi, bổ sung kiến thức và đặc biệt là thấy được sự thay đổi từng ngày của Tập đoàn An Phát trong hoạt động đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.



*Đoàn thực tế chụp ảnh lưu niệm tại
Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát*

Kết thúc buổi học tập thực tế tại , TS Vũ Đức Lễ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Ban lãnh đạo Tập đoàn, các đại diện đến từ Tập đoàn An Phát, đặc biệt là Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát đã nhiệt tình tiếp đón, chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức không chỉ liên quan trực tiếp tới Học phần mà còn nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến quản lý, quản trị doanh nghiệp cho học viên của Trường Đại học Hải Dương. TS. Vũ Đức Lễ nhấn mạnh việc học viên được trao đổi kiến thức với lãnh đạo Tập đoàn, Công ty, Giám sát sản xuất tại phân xưởng, nhà máy rất có ý nghĩa đối học viên, đồng thời cũng mong muốn Ban lãnh đạo Tập đoàn An Phát và Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa để đẩy mạnh phương châm “*Hợp tác lâu dài, hướng tới tương lai*” giữa Trường Đại học Hải Dương và Tập đoàn An Phát.



*TS. Vũ Đức Lễ, Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng Nhà trường
tặng quà lưu niệm cho đại diện Tập đoàn và Công ty
Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (An Phát Bioplastics)*

Chiều cùng ngày, đoàn nghiên cứu thực tế được trải nghiệm trong không gian linh thiêng được trở về với cội nguồn, với thiên nhiên kỳ thú tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) - một quần thể di tích đặc biệt quan trọng. Đó là đền thờ Chu Văn An, nơi thờ phụng người thầy giáo với tấm gương mẫu mực về tâm đức sáng ngời, tọa lạc trên núi Phượng Hoàng thuộc phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nơi đây đã gắn bó mật thiết với cuộc đời và sự nghiệp của các vị Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và là chôn tở của Thiên phái Phật giáo Trúc Lâm thời Trần. Không chỉ gắn với các dấu ấn lịch sử, Côn Sơn - Kiếp Bạc còn được thiên nhiên ưu đãi cảnh quan kỳ thú; hội tụ nhiều giá trị văn hoá phi vật thể đặc sắc thông qua lễ hội và các nghi lễ...



*Đoàn dâng hương tại Điện Lưu Quang
(Đền thờ thầy giáo Chu Văn An)*

Sau lễ dâng hương và được nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của người thầy đạo cao, đức trọng bậc nhất của nền giáo dục nước nhà, người được muôn đời sau xưng tụng là “vạn thế sư biểu”. Sau đó, Đoàn tham quan và dâng lễ tại chùa Côn Sơn - điếm đến tâm linh nổi tiếng (phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).



*Chùa Côn Sơn - điểm đến tâm linh nổi tiếng
(phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương)*

Toàn bộ kiến trúc theo lối chùa cung đình được hội tụ tại đây, bao gồm: hồ bán nguyệt, tam quan, sân trước, gác chuông, tiền đường (5 gian, 2 chái), thiêu hương (3 gian), thượng điện (3 gian), tổ đường, điện Mẫu, nhà bia. Hai dãy tả hữu hậu hành lang dài 75,13m, rộng 3,86m, mỗi bên có 29 gian. Hệ thống tượng điêu khắc ở chùa Côn Sơn khá đặc sắc với nhiều pho tượng hiếm gặp ở các chùa khác. Bên trong gian chính điện, các ban thờ được sắp đặt đầy đủ theo truyền thống gồm: Ban Tam Bảo ở chính giữa, Nhị vị Hộ Pháp hai bên, ban thờ Đức Ông, ban thờ Đức Thánh Hiền, ban thờ Mẫu... Tìm hiểu kiến trúc nơi đây, các học viên đều nhận thấy đây là dịp chiêm ngưỡng thiết kế độc đáo của ngôi chùa, tham quan các cảnh đẹp tự nhiên quanh chùa cũng như hòa mình vào không khí trong lành, trầm mặc của chốn tôn nghiêm.



Lăng mộ thầy giáo Chu Văn An

Thay vì chỉ sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có, Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã và đang thực hiện kế hoạch bảo tồn và phát huy một số giá trị văn hóa nơi đây. Công tác phối hợp quản lý nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa – con người được triển khai hiệu quả, đảm bảo nghiêm túc. Để nơi đây trở thành một địa chỉ tâm linh có sức hấp dẫn với nhân dân cả nước, bên cạnh công tác bảo tồn, Hải Dương đã làm tốt công tác thông tin, quảng bá để giá trị của di tích được lan tỏa và ngày càng phát huy. Bên cạnh nét cổ kính, trang nghiêm là các vườn hoa, thảm cỏ, cây xanh được chăm sóc cẩn thận xanh tươi đầy sức sống. Các hoạt động lễ hội được quản lý chặt chẽ, ngày càng đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý văn hóa, du lịch của Tỉnh nhà. Tại đây các anh chị em học viên được tìm hiểu về ý nghĩa của các hoạt động nghi lễ, diễn xướng cổ truyền độc đáo như lễ dâng hương khai hội, Lễ rước nước, Lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc, Lễ cúng đàn Mông Sơn thí thực, Lễ giỗ Tam tổ Trúc Lâm...

Chuyến đi đã để lại trong các anh chị em học viên những ấn tượng sâu sắc về không gian xanh, một nhà máy sản xuất nhựa luôn đảm bảo các chỉ số về bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, những quy chuẩn trong công tác kiểm tra giám sát sản xuất. Đây là cơ hội tốt để các học viên được giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay về quản lý, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và mô hình phát triển nguồn nhân lực ở doanh nghiệp uy tín, việc triển khai thực hiện các chính sách quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Một ngày thực tế tuy không dài, nhưng đủ để các anh chị em học viên có những trải nghiệm thực sự cần thiết. Đây là cơ hội tốt để các học viên được giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay về công tác quản lý, mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực..., sớm áp dụng những gì mình trải nghiệm được vào cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp công tác trong thời gian tới.



*Chủ nhiệm lớp và Tập thể
học viên cao học ngành Quản lý kinh tế khóa 4 (lớp M4.QLKT2)*

Tin tưởng rằng, sau chuyến đi học viên lớp cao học M4.QLKT2 sẽ có nhiều kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, phục vụ tốt hơn cho công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt kết quả học tập cao nhất./.

Bài và ảnh: Nguyễn Thương